



ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

ตามที่ เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้มีประกาศการรับสมัครสอบ
คัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยกำหนดการ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๔ เทศบาลเมืองชะอำ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
รับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงาน
ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ โดยมีรายชื่อดังนี้

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๑.	๐๑	น.ส.ชลนภา ท้าววงษา	เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชีชำนาญงาน	เทศบาลเมือง ชะอำ	

ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบคัดเลือกฯ และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ข้างต้นเทศบาลเมืองชะอำ ได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและ
ข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบคัดเลือกฯ เป็นผู้มีความ
สมัครใจสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังนั้น หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือก
รายใดมีความสมัครใจดังกล่าวไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก หรือตัดสิทธิผู้นั้นมิให้เข้ารับการสอบคัดเลือก หรือพิจารณาไม่ผ่านการ
สอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้สมัครรายนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดๆ และหากพบว่าเป็นการเจตนาหรือจงใจทุจริตจะพิจารณาให้มีการ
ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้สมัครรายนั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอนุกุล พรสมบุญศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ